



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงา  
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ  
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้  
ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ กลุ่มวิชาเอก ดังนี้

**กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์**

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๓๕๑๑๐๐๑	นางสาว ชุติมา การะเกต	เนื่องจากวิชาเอกไม่ตรงตามประกาศและ หน่วยกิตไม่ครบตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนว ปฏิบัติการนับหน่วยกิต

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว ผู้ใดยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โปรดนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารไม้ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในเวลาราชการ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะได้พิจารณาทบทวนการตรวจคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากไม่นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายในกำหนดวันดังกล่าวจะไม่รับการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสิทธิชัย ศักดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา